



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง  
เรื่อง การลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการ  
ประจำปี  
ประจำปี หรือวันหยุดราชการประจำปี

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาหยุดราชการของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ การลาของพนักงานส่วนตำบลในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจำปี หรือวันหยุดราชการประจำปี เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสมและจำเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมีให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทางราชการ จึงกำหนดแนวปฏิบัติการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจำปี หรือวันหยุดราชการประจำปี หรือวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

**๑.ลาพักผ่อน** ในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจำปี หรือวันหยุดราชการประจำปี หรือวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอนุญาต โดยเสนอใบลาล่วงหน้า ๓ วันทำการ หากไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ให้มีการอนุญาตการลาและให้ถือว่าข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ประสงค์จะใช้สิทธิการลาโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งการอนุญาตให้ลา ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสมและจำเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดราชการได้

**๒.ลากิจส่วนตัว** ในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจำปี หรือวันหยุดราชการประจำปี หรือวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอนุญาต โดยเสนอใบลาล่วงหน้า ๓ วันทำการ หากไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ให้มีการอนุญาตการลาและให้ถือว่าข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ประสงค์จะใช้สิทธิการลาโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งการอนุญาตให้ลา ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสมและจำเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดราชการได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายประสพ ทองย่อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง